

TỈNH ỦY PHÚ YÊN

*

Số 635-CV/TU

V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác
phòng, chống dịch bệnh

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

Phú Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2023

- Kính gửi:* - Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Tỉnh đoàn,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát hoàn toàn trên phạm vi toàn quốc. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, nước ta đã “đi sau về trước” trong công tác phòng, chống dịch; trở thành một trong những nước mở cửa sớm các hoạt động kinh tế - xã hội trong nước từ ngày 11/10/2021 và mở cửa với quốc tế từ ngày 15/3/2022. Từ một nước tiếp cận sau về vắc xin, có tỉ lệ tiêm chủng thấp, Việt Nam trở thành một trong 5 quốc gia trên thế giới và là quốc gia duy nhất trong nhóm có dân số đông khoảng 100 triệu người đạt tỉ lệ bao phủ vắc xin cao nhất.

Cùng với thành tựu chung của cả nước, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo điều kiện cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thực tiễn phòng, chống dịch Covid-19 đã thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tin tưởng, hưởng ứng, chia sẻ và tham gia của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đặc biệt ghi nhận, biểu dương các lực lượng y tế, quân đội, công an và các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, qua thực tiễn quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chỉ đạo, điều hành có lúc, có nơi còn lúng túng, bị động, nhất là trong thời gian đầu; hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng chưa thật sự phát huy hiệu quả khi xảy ra những tình huống bất thường, khẩn cấp; công tác thông tin, tuyên truyền một số thời điểm chưa được thực hiện tốt...

Thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 494/TB-VPCP ngày 29/11/2023 của Văn phòng Chính phủ (*sao gửi kèm*), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và ban chỉ đạo các cấp trong tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó và kết thúc nhiệm vụ. Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề

ng nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Tiếp tục cảnh giác, phòng ngừa từ sớm, từ xa, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để ứng phó với dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác có thể xảy ra. Tăng cường năng lực hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch, kể cả trong trường hợp xảy ra tình huống xấu. Tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

2- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh trong mọi tình huống, nhất là về mua sắm thuốc, vắc xin, trang thiết bị, vật tư y tế. Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý hành chính và công nghệ đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

3- Phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục hậu quả dịch bệnh, ổn định đời sống nhân dân, nhất là đối với những trường hợp chịu hậu quả, tác động của đại dịch, đặc biệt là trẻ em mồ côi, không để các cháu bị tổn thương về tinh thần và thiếu thốn về vật chất.

4- Nghiên cứu xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng liên quan công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý. Triển khai các văn bản chỉ đạo Chính phủ, bộ ngành Trung ương theo thẩm quyền khi chuyển Covid-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

5- Xác định đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển. Quan tâm đầu tư trang thiết bị, nâng cấp sửa chữa và xây mới các cơ sở y tế, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án thực sự cần thiết, cấp bách của ngành y tế và đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

6- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế, bảo đảm chính sách cho lực lượng phòng, chống dịch bệnh, nhất là đối với lực lượng tuyến đầu.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.



Phạm Đại Dương